

Soạn Tập đọc lớp 4 bài: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Nội dung chính

Bài đọc tóm tắt cuộc đời doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Tuổi thơ khó khăn không làm ông nản chí. Ông học kinh doanh từ trẻ, buôn bán đủ nghề, dù mất trắng cũng không nản. Bằng ý chí và sự thông minh, ông đã trở thành chủ một hãng tàu thủy lớn.

Câu 1 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Trước khi chạy tàu thủy Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?

Trả lời:

Trước khi chạy tàu thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm đủ nghề buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ,

Câu 2 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Bạch Thái Bưởi đã thắng trong cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài như thế nào?

Trả lời:

Để cạnh tranh và thắng được các chủ tàu người nước ngoài, Bạch Thái Bưởi đã tiến hành làm nhiều công việc bằng chính tài năng và trí tuệ của mình: Cho người đến các bến tàu để diễn thuyết, kêu gọi hành khách với khẩu hiệu: "Người ta phải đi tàu ta" khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt. Chính nhờ vậy mà khách hàng đến với ông ngày một đông và cuối cùng nhiều chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán tàu cho ông. Từ đó, ông mở rộng nghề kinh doanh của mình, mua xưởng sửa chữa tàu thuê kĩ sư trông nom,...

Câu 3 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Em hiểu thế nào là " Một bậc anh hùng kinh tế"?

Trả lời:

Bậc anh hùng kinh tế là bậc anh hùng lao động ngành kinh doanh – một nhà kinh doanh giỏi trên thương trường

Câu 4 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công

Trả lời:

Bạch Thái Bưởi thành công trước hết là ở nghị lực. ý chí kiên cường sự kiên trì nhẫn nại trong công việc sau đó là bằng tài năng và nghệ thuật kinh doanh biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc để hành khách người Việt ủng hộ người Việt, giúp kinh tế Việt phát triển. Đó chính là những nguyên nhân đưa Bạch Thái Bưởi đến thành công.

Nội dung: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ một đứa trẻ mồ côi có ý chí nghị lực và sự thông minh đã thành công trên thương trường thành một "bậc anh hùng kinh tế"